
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 2564 

วันศุกร์ ที ่ 19  กุมภาพันธ์   2564   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า 

*************************** 

ผู้มาประชุม 

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสักรินทร์   หมีนหวัง ประธานสภา อบต. สักรินทร์  หมีนหวัง  

2. นายอารอฝัน  สันจิตร รองประธานสภา อบต.  อารอฝัน  สันจิตร  

3. นายวีรพงศ์  องศารา เลขานุการสภาฯ วีรพงศ์  องศารา  

4. นายสุวรรณ  หวังยุนุ้ย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สุวรรณ  หวังยุนุ้ย  

5. นายมัสหาด  เกาะสมัน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 มัสหาด  เกาะสมัน  

6. นายพรชัย   อุษณีย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 3 พรชัย  อุษณีย์  

7. นายดาร์เรจ  อุสมา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ดาร์เรจ  อุสมา  

8. นายยาโกบ  หมีนหวัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ยาโกบ  หมีนหวัง  

9. นายมนตรี   แก้วทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 มนตรี  แก้วทอง  

10. นายอารีแหน็น  ปากบารา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 อารีแหน็น  ปากบารา  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายรอฝัน  มัจฉา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 - ลา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล้าดับที่ ชือ่-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอรุณ   เอ็มดู  นายก อบต. อรุณ  เอ็มดู  

2. นายฉูอีบ   ปากบารา รองนายก อบต. ฉูอีบ  ปากบารา  

3. นายอานัส  ม่าหมูด รองนายก อบต. อานัส  ม่าหมูด  

4. นายอนุเทพ  อัลมาตร์ เลขานุการนายก อบต. อนุเทพ  อัลมาตร์  

                  

         /5.นาย... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

5. นายตรา   เหมโคกน้อย ปลัด อบต. ตรา  เหมโคกน้อย  

6. นายจรัญ  บุตรด า ผู้อ านวยการกองคลัง จรัญ  บุตรด า  

7. นายประวิทย์  หมูดเอียด นิติกร   ประวิทย์  หมูดเอียด  

8. นางสาวอรพินทร์  โอมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อรพินทร์  โอมณี  

9. นายสุไลหมาน  โต๊ะหมีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สุไลหมาน  โต๊ะหมีน  

10. นายณัฐชนน  มากวิจิต วิศวกร ปฏิบัติการ  

(หน่วยงานทรัพยากรน้ าบาดาล) 

ณัฐชนน  มากวิจิต  

11. นายพงษ์พิพัฒ  พิชญกานต์ นายช่างเครื่องกล 

(หน่วยงานทรัพยากรน้ าบาดาล) 

พงษ์พิพัฒ  พิชญกานต์  

 

เปิดประชุมเวลา   10.00  น. 

 ที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุม  นายสักรินทร์  หมีนหวัง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า ท า

หน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภา 2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2563  สมาชิกท่านใด

จะแก้ไข/เพ่ิมเติม หรือเสนอแนะก่อนลงมติรับรอง เชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ประธานจึงขอมติโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม มีมตริับรองเต็มสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

 -ไม่มี- 

       /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 

ประธานสภา ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 

นายอนุเทพ  อัลมาตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า ได้น าเสนอญัตติขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ

พร้อมขออนุญาตประธานสภาให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายตรา  เหมโคกน้อย ปลัด อบต.ปากน้ า  ชี้แจงว่า มีภารกิจงานที่ต้องติดต่อหน่วยงานราชการภายนอก

บ่อยครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวดเร็วในการสื่อสาร จึงขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 

พร้อมอุปกรณ์ อแด๊ปเตอร์ สายชาร์ต จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

หน้าจอไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ความละเอียดกล้องไม่น้อยกว่า 12 MP  RAM ไม่น้อย

กว่า 6 GB ความจุไม่น้อยกว่า 128 GB งบประมาณตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์

ส านักงาน เป็นจ านวนเงิน 39,000 บาท  ตามเอกสารที่ได้ให้กับสมาชิกสภาก่อน

หน้านี้แล้ว 

ประธานสภา เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย 

นายมัสหาด  เกาะสมัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 อยากทราบค่าใช้จ่ายและการบ ารุงรักษาทั่วไป 

นายตรา   เหมโคกน้อย ปลัด อบต.ปากน้ า ชี้แจงว่าตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสาร

ของ อปท. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 หรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมา 

ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้าง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราคนละ 1,000 

บาท ต่อรอบเดือน 

นายจรัญ   บุตรด า ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงว่า การบ ารุงรักษา แล้วแต่กรณี ๆ ไป หากความ

เสียหายเกิดจากการใช้งานปกติ สามารถเบิกค่าบ ารุงรักษาจากงบประมาณได้ แต่

หากเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม  

ประธานสภา สอบถามสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมในการ

โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  

      /มติที่... 
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มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบอนุมัตเิต็มสภา 

 5.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทุ่งกาสิง) หมู่ที่ 1 

บ้านบ่อเจ็ดลูก เพ่ือจัดท าโครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาล 

ประธานสภา ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 

นายอนุเทพ  อัลมาตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า ได้เสนอญัตติให้ความเห็นชอบใช้

ที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทุ่งกาสิง) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก เพื่อจัดท าโครงการจัดหา

แหล่งน้ าบาดาล พร้อมขออนุญาตประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่  ชี้แจงรายละเอียด

เพ่ิมเติม  

นายณัฐชนน  มากวิจิต วิศวกรปฏิบัติการ ชี้แจงว่า  ขอเข้าด าเนินการโครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาล

ระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพ้ืนที่แล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 12 สงขลา ด าเนินการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ 

จ านวน  5 บ่อ พบชั้นใต้น้ าชั้นน้ าจืดมีปริมาณเพียงพอที่จะให้ด าเนินการก่อสร้าง

ระบบน้ าบาดาลระยะไกล เพ่ือสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 

บ้านบ่อเจ็ดลูก และได้ร่วมจัดท าประชาคมหมู่บ้าน ผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้

ที่ดินสาธารณะดังกล่าวก่อสร้างระบบกระจายน้ า จึงได้ส่งเอกสารรายละเอียดเพ่ือ

น าเข้าที่ประชุมสภา อบต.ปากน้ า เพ่ือขออนุมัติใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างต่อไป ตาม

เอกสารที่ได้ให้กับสมาชิกสภาก่อนหน้านี้ 

นายพงษ์พิพัฒ  พิชญกานต ์ นายช่างเครื่องกล  ชี้แจงว่า จากการท าประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก 

ประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก จึงต้องขอใช้พ้ืนที่

ด าเนินการจาก สภา อบต.ปากน้ า 

นายสุไลมาน  โต๊ะหมีน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ชี้แจงว่าเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง

ขาดแคลนน้ าในพื้นที่ จึงขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพ่ือให้สมาชิกสภา อบต. เห็นชอบ 

นายอารอฝัน  สันจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 กล่าวว่าเป็นเรื่องท่ีดีและเห็นด้วย 

นายตรา  เหมโคกน้อย ปลัด อบต.ปากน้ า กล่าวว่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้าน 

นายดาร์เรจ  อุสมา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 การใช้พื้นที่โครงการประมาณระยะตามเอกสารหรือส่วน

หนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมดตามเอกสาร 

  /นายมัสหาด... 
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นายมัสหาด  เกาะสมัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สอบถามเรื่องสนามกีฬา ตามเอกสารที่ให้มาเกี่ยวข้อง

หรือไม ่

นายสุวรรณ  หวังยุนุ้ย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เอกสารเรื่องสนามกีฬาไม่เก่ียวข้อง อาจเกิดการผิดพลาด 

นายสุไลมาน  โต๊ะหมีน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เอกสารที่น าเข้าสภาเกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเข้าใช้พ้ืนที่     

หมู่ที่ 1 เป็นเรื่องโครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลเพียงเรื่องเดียว 

ประธานสภา ญัตติ ให้ความเห็นชอบใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทุ่งกาสิง) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก 

ท าโครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาล ในที่ดินส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมด มีสมาชิกสภา

ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏไม่มี  จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเต็มสภา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะน าเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ เชิญครับ  

นายวีรพงศ์  องศารา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  สืบเนื่องจากกองช่างได้ลงพ้ืนที่หมู่ที่ 6 เพ่ือท าการวัด

ขนาดสนามฟุตบอล 7 คน ขนาด 33x53 เมตร  บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ (บ่อขยะ

เดิม) อยากให้เพ่ิมเติมเรื่องของการปรับพ้ืนที่ดินสนามฟุตบอล ปลูกหญ้า ประตู

ฟุตบอล 2 ฝั่ง เสาธงมุม  ตาข่าย  ลูกฟุตบอล เพ่ือพ่ีน้องหมู่ที่ 6 หรือหมู่บ้านอ่ืน ๆ 

ของต าบลปากน้ า ได้ใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

นายมนตรี  แก้วทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ขอให้ฝ่ายบริหารดูแลจุดชมวิวให้ดีกว่านี้ บริเวณห้องน้ า

มีการขีดเขียนถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม 

นายตรา  เหมโคกน้อย ปลัด อบต.ปากน้ า ช่วงภัยแล้งทาง อบต.ปากน้ า พยายามจัดตารางรถบรรทุกน้ า

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในต าบลให้เหมาะสมที่สุด 

นายมัสหาด  เกาะสมัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2 อยากทราบเกี่ยวกบัสวัสดิการของสมาชิกสภา อบต.   

นายจรัญ  บุตรด า ผู้อ านวยการกองคลัง  สวัสดิการของสมาชิกสภา อบต. มีเงินเดือน สิทธิเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ไปอบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ประธาน กล่าวขอบคุณสมาชิก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ 

 ความส าคัญกับการประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  13.40 น. 

        /(ลงชื่อ)... 
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 (ลงชื่อ)                                    ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายวีรพงศ์   องศารา) 

                                                         เลขานุการสภาฯ 

 

 (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายสักรินทร์  หมีนหวัง) 

                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า 

แล้วเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

                    (ลงชื่อ)                            ประธานคณะกรรมการ 

(นายมัสหาด  เกาะสมัน) 

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

 

(ลงชื่อ)                                   กรรมการ                    (ลงชื่อ)                                      กรรมการ 

            (นายสุวรรณ  หวังยุนุ้ย)                                                (นายยาโกบ   หมีนหวัง) 

            สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1                                               สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 


